



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แต่งตั้งโฆษก สร. ฝ่ายการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, voicetv, hfocustv)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมเป็นต้นไป กำหนดหน้าที่ 4 ประการ แลกข่าวประจำวัน แลกข่าวการประชุม สร. แลกข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านสื่อสารตามที่ รมว.สร.มอบหมาย จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของ สร. และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สร. โดยให้สำนักสารนิเทศ สป.สร.เป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., thejournalistclub, thaitabloid, onbnews)

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในงาน MOPH Together Against Corruption & Stop SEAH ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน (Stop sexual exploitation, abuse, and harassment : Stop SEAH)

นวัตกรรมช่วยผู้สูงอายุ และคนพิการ สร้างสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2023 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมกล่าวว่า ปีนี้กลุ่มประชาชนทั่วไป/Startup ผลักดันไอเดียและต้นแบบนวัตกรรมการเข้าถึงเทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสการเข้าถึง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ สร้างนวัตกรรมที่หลากหลายเท่าเทียมทุกกลุ่ม สานพลังพัฒนาแผนธุรกิจและต่อยอดผลงาน พัฒนาศักยภาพคนที่จะเป็นนวัตกรรม สนับสนุน และสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ ที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายกลุ่มคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, สวพ.91, hfocustv, thebangkokinsight, ch7, ONBnews, thestandard, mono29, TNN, thailandplus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การส่งต่อข้อความในสื่อออนไลน์เรื่อง รัฐบาลประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากพบการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ เดลตาครอล XBC ว่า เป็นข่าวปลอมที่นำมาส่งต่อกันใหม่ ขณะนี้ยังไม่มีการระบาดที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายรุนแรง และรัฐบาลไม่มีประกาศงดเทศกาลปีใหม่ พร้อมย้ำการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ยังคงเป็นมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดี

สื่อที่นำเสนอ : เพจ นิธิพัฒน์ เจียรกุล

- โพสต์แสดงความเห็น ว่า วัคซีนโควิดควรฉีดเท่าที่จำเป็น ขณะนี้วัคซีนที่มีให้ฉีดในบ้านเราน่าจะมีแต่ชนิด mRNA และน่าจะเป็นวัคซีนที่ตกค้างมาแต่ต้นปี สำหรับคนที่อยากฉีดจริงๆ ขอให้อดใจรอไปฉีดของใหม่ในต้นปีหน้าจะดีกว่า อย่างไรก็ตามที่รู้กันทั่วไปว่าวัคซีนชนิด mRNA ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินสำหรับโควิดแพร่ระบาด ต้องรอการพัฒนาเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูลผลหลังการใช้งานแล้วอีกระยะหนึ่ง จึงจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษประมาณว่าทุกๆ สี่คนที่ฉีดวัคซีนนี้ไป จะมีหนึ่งคนเกิดความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันตามหลังมาได้

ถ่ายโอนรพ.สต.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocustv

- กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สร. ส่งหนังสือถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ 7 ธ.ค 2566 โดยระบุ อ.ก.พ.สร. ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานจำนวน 157 ตำแหน่ง และเกลี้ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตรากำลังเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. และ สป.สร. กำหนดโดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สร. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การรักษาโรคจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thebetter, theactive, mcot)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคจิตเวชและนำไปสู่การตีตราผู้ป่วยที่รักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้หลักการรักษาโรคทางจิตเวชคือ รู้เร็ว รักษาเร็ว รักษาต่อเนื่อง โดยครอบครัวร่วมสอดส่องการมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนให้เข้าสู่ระบบการรักษาก่อนสายเกินไป</p>	
<p>ไทยได้รับการรับรองการจัดไขมันทรานส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (ไทยโพสต์, hfocustime, TNN, mcot)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ อย. กล่าวว่า WHO ออกประกาศนียบัตรรับรองว่าไทยเป็นประเทศที่มีการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารโดยเป็น 1 ใน 5 ประเทศแรก และให้การยอมรับว่าประเทศไทยเป็นผู้นำในการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารอย่างจริงจัง ถือได้ว่าประเทศไทยได้ยอมรับจากสากลในการกำจัดไขมันทรานส์จากอุตสาหกรรมอาหารอย่างเข้มงวด และยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไป</p>	
<p>โรคไข้หัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่กินเลี้ยงหรือทำอาหารกินเองในครอบครัว ขอให้หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หัด และอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถานการณ์ฝุ่น PM2.5ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังกระทบและส่งผลต่อดวงตาด้วย แนะนำวิธีป้องกันดวงตาจากฝุ่นทำได้โดยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากเกิดอาการระคายเคืองตามากจากการแพ้ฝุ่น หรือ ตาแดง ช้ำตามาก ตาสู้แสงไม่ได้ ตามัวลง ควรรีบพบจักษุแพทย์</p>	
<p>กรมอนามัยเปิด 4 มาตรการสกัดเอชอี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯให้ความสำคัญกับการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก โดยได้รับรางวัลจาก WHO ในการประชุม Global Validation Advisory Committee ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกรมฯสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด รวมทั้งลูกและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม และต่อเนื่องด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.ฝากครรภ์โดยเร็วก่อน 12 สัปดาห์ 2.รับการปรึกษาพร้อมสามี เพื่อตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 3.หากหญิงตั้งครรภ์และคู่มิผลตรวจเลือดเอชไอวีเป็นบวก หญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และ 4.เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง และได้รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่นานถึง 18 เดือน</p>	
<p>โรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยนิวส์, ผจก., คมชัดลึก, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, สวพ.91, brighttv, siamnews, tnews, mcot, ch3, thaitabloid, ch7, one31, sondhitalk, siamfocustime)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผย อย.ร่วมกับ ตำรวจสืบนครบาล-รพท.เลขาฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานห้องแถวผลิตเครื่องสำอางเถื่อน เขตจอมทอง กทม. พบโรงงานไม่ได้มาตรฐาน พนักงานไม่มีชุดป้องกันใด ๆ ช่วยกันผสมน้ำยาผิดกฎหมาย บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีสภาพสกปรก แตกต่างกับที่โปรโมตสินค้าในโซเชียลมีเดีย เบื้องต้นตรวจยึดของกลางหลายรายการ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของโรงงาน</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการมีบุตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocustime</p> <p>- ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุรัตน์ ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายพยายามผลักดันร่างวาระแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการมีบุตร เช่น มีนโยบายในที่ทำงาน คือ ให้มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นให้ลาไปเลี้ยงดูบุตร มีสถานดูแลเด็กในที่ทำงาน รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลบุตร อาทิ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีช่วยเหลือบุตร การแก้กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีบุตร กฎหมายอัมบุนยู เรื่องการเข้าถึงบริการการรักษากภาวะมีบุตรยาก และเรื่องการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขยายหน่วยบริการและการผลักดันเรื่องการรักษาภาวะมีบุตรยากให้เข้าบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ของ สปสช.</p> <p>- นายสมพงศ์ คำพวร ประธานอสม. ตำบลประจักษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง การดูแลส่งเสริมการมีบุตร ว่า อสม.แต่ละคนจะมีเขตรับผิดชอบอยู่แล้ว มีการประสานงานกับศูนย์สุขภาพชุมชนด้วย รวมถึงยังมีการสื่อสารในเรื่องของการส่งเสริมการมีบุตรให้กับบุตรหลานบุตรสาว รวมถึงครอบครัวที่แต่งงานแล้ว ว่าหากมีบุตรแล้วจะดียังไงภาครัฐจะช่วยในเรื่องไหนบ้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>- การที่รัฐบาลประกาศนโยบายส่งเสริมให้คนไทยมีลูกมากเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล แต่โอกาสประสบความสำเร็จไม่แน่นอน เนื่องจากสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ดึงดูดใจให้พ่อแม่อยากเปิดโอกาสลูกหลายคน และการจะเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ได้รับความการศึกษาที่ดี มีรายได้ดีมีหน้าที่การงานมั่นคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยจะสร้างภาระหนักให้พ่อแม่เพิ่มอีกหลายเท่าตัว ข้อสำคัญ สภาพสังคมไทยปัจจุบันไม่มีหลักประกันว่าเด็กเกิดใหม่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน ซึ่งการประกาศนโยบายเร่งด่วนเพิ่มจำนวนประชากรเกิดใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่รัฐบาลต้องสร้างหลักประกันว่าลูกหลานคนไทยที่จะเกิดใหม่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน จึงไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำให้เด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ต้องการ แต่ไม่ให้ลดลงก็เก่งแล้ว</p>	
<p>นโยบายมะเร็งครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Hfocus)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปี 2567 จะขยายชุดสิทธิประโยชน์มะเร็ง โดยจะเพิ่มการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี โดยตั้งเป้าหมายคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เกิดหลังปี พ.ศ.2535 เป้าหมาย 3 ล้านคน และการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 1 ล้านคน และการนำร่องตรวจพยาธิใบไม้ตับ พื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะได้เข้ารับการรักษาที่รวดเร็ว มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียม</p>	
<p>ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, hfocus, isranews)</p> <p>- นายชูวิทย์ จันทร์สุ ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เครือข่ายฯ เตรียมขับเคลื่อนคัดค้านนโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการ ผับบาร์ถึงตี 4 ณ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากนโยบายนี้ทำอย่างเร่งรัด ไม่ได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง รวมถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.กก. ควรแสดงความรับผิดชอบ หากมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต พิการ จากเมาแล้วขับจากนโยบายนี้ เพราะมีแต่เหตุเรื่องขับเคี้ยวเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายก็สวนทางกับผลวิจัยของก.ท่องเที่ยวฯ เอง</p>	
<p>ขนมไข่น้ำผึ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, sanook, chieffocus, ejan)</p> <p>- เพจผู้บริโภค เตือนภัยขนมไข่น้ำผึ้ง ที่กำลังฮิตในโลกออนไลน์ โดยระบุ ขนมไข่น้ำผึ้ง ช่างโนเป็นน้ำหวานรสผลไม้ เคลือบด้วยไข่น้ำผึ้ง เวลากินก็แค้กแล้วดูน้ำขางในเยิ้มๆ หลายคนมองว่ามันเป็นขนมก้อน กินง่าย กินได้ทั้งก่อน แต่หารู้ไม่ว่าห้ามกลืนไข่แดงเด็ดขาด ท้องไส้ย่อยยาก ถ้าเป็นไปไม่ได้ ไม่อยากให้กินขนมแบบนี้ ไม่รู้ว่าอร่อยยังไง ออ. ก็ไม่มี เด็กๆ กินไม่ได้เน่ ถึงแม้จะมีคำเตือนก็ตาม</p>	
<p>โรงงานผลิตน้ำขวดไม่ถูกอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, tnews, ch3, kapook, nationtv, newtv) เพจ Red Skull</p> <p>- เพจอยากดั่งเดียวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปโรงงานผลิตน้ำแห่งหนึ่ง มีพนักงานหญิงสวมแมสก์ แต่ไม่ใส่ถุงมือจับขวดเปล่ากรอกน้ำจากหัวก๊อกไม่มีที่กรองที่ละขวดแล้วหมุนฝาปิดเอง มีคนแสดงความเห็นว่ากรมอนามัยต้องเข้าแล้ว</p>	
<p>โรค gaucher</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์แชร์เพจ Nitida Aoun เคสน้องมาร์ติน ป่วยเป็นโรค gaucher ไม่มียารักษา โรคหายาก เป็นคนเดียวในภาคใต้รักษาแบบประคับประคองมา 5 ปีกว่า ที่ รพ.มอ หาดใหญ่ เตรียมส่งตัวไปรักษาที่ รพ.รามาธิบดี เพื่อปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เป็นวิธีการรักษาเดียวที่จะทำให้หายขาดจากโรค ถ้าไม่ได้ปลูกถ่ายน้องต้องมา รพ.เพื่อฉีดเอนไซม์ทุก 2 สัปดาห์ ตลอดชีวิต ครอบครัวเริ่มหมดตัวกับค่ารักษาและค่าเดินทาง ซึ่งการรักษาครั้งนี้ค่าใช้จ่ายหลักล้าน ที่เบิกไม่ได้ พร้อมแสดงความเห็นไม่แปลกใจที่เบิก สปสช. ไม่ได้ ค่ายาหลักล้านเป็นแบบนี้ตลอด แต่ที่แปลกใจคือ สปสช. โฆษณาว่าใช้สิทธิบัตรทองได้</p>	